

กรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขตพื้นที่ 13



กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร เป็น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบพิเศษ มีประชากรตามทะเบียนราษฎร์กว่า 5.6 ล้านคน และประชากรแฝง ทั้ง กลางวัน กลางคืน กว่า 13 ล้านคน ซึ่งตามข้อมูลความหนาแน่นของประชากร ส่งผลต่อการเข้าถึงระบบบริการสาธารณสุขและระบบสุขภาพในระดับพื้นที่

ปัญหาที่เผชิญจึงมีความหลากหลาย เช่น การเข้าสู่สังคมสูงวัย ความเหลื่อมล้ำทางสังคม มลภาวะและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ส่งผลกระทบต่อสุขภาวะของประชาชนทุกคน



คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขตพื้นที่ 13 กรุงเทพมหานคร (กขป.13) จึงมีบทบาทสำคัญในการบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ระดมทรัพยากร บุคลากร เชื่อมโยงเป้าหมายการทำงาน และสร้างความร่วมมือระหว่าง องค์กรภาครัฐ วิชาการ เอกชน และประชาสังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาระบบสุขภาพของประชาชนทุกคนในพื้นที่



โดยมี ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็น ประธาน ผู้อำนวยการสำนักงานกทม. เป็น เลขานุการหลัก และมี กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็น เลขานุการร่วม สนับสนุนการทำงานของ คณะกรรมการฯ ทั้ง 46 คน

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ



การพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ

กรุงเทพฯ เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน โดยนำแนวคิดและข้อเสนอแนะจาก กขป.13 พัฒนารูปแบบความร่วมมือในระดับหน่วยงานกลางและหน่วยปฏิบัติการในพื้นที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมดูแลสุขภาพของตนเอง และใช้เครื่องมือเทคโนโลยี การจัดทำข้อมูลสถานการณ์สุขภาพเป็นหน่วยคัดกรองเพื่อออกแบบระบบบริการ เช่น ราชพิพัฒน์ โมเดล และดุสิตโมเดล

พัฒนาการไกลสุขภาพในระดับเขต

มติที่ประชุม กขป.13 เมื่อปี 2562 ทำให้เกิดความร่วมมือระหว่าง 10 หน่วยงานได้แก่ กทม. สข. สสส. สปสช. พอช. 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ จัดกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมในระดับเขต ผ่านธรรมนูญสุขภาพ ปัจจุบัน กรุงเทพฯ มี ธรรมนูญสุขภาพเขตแล้ว 22 เขต และกำลังขยายสู่ 50 เขตภายในปี 69

ขับเคลื่อนการใช้เงินกองทุนฯ

จากพื้นที่ ธรรมนูญสุขภาพ 22 เขต เกิดพื้นที่นำร่อง 12 เขตที่ประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพ ขับเคลื่อนผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร มีการผลักดันให้เกิดโครงการถึง 421 โครงการ ได้รับงบประมาณสนับสนุนกว่า 53.6 ล้านบาท เป็นประเด็น ออกกำลังกาย การดูแลผู้ป่วยระยะประคับประคอง NCDs อาหารปลอดภัย ฝุ่น pm2.5 เป็นต้น

ทิศทางการทำงานปี 2567 - 2570



สร้างโอกาสและความเป็นธรรม เพื่อสังคมสุขภาวะ

ยึดหลักการทำงานแบบมีส่วนร่วม แสวงหาความร่วมมือ กำหนดเป้าหมายเพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกัน โดยจะมีการบูรณาการเครื่องมือและกลไกในระดับพื้นที่ อาทิ สมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร กองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต และศูนย์วิชาการสุขภาวะเขตเมือง ฯลฯ เพื่อร่วมกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจในการทำงาน ในระดับปฏิบัติการ...

